

\*  
Số 82 - BC/TU

**BÁO CÁO**

**Trả lời phản ánh của người dân qua đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy**

Ngày 14/3/2017, qua thông tin đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy, Thị ủy Bình Long có nhận được thông tin phản ánh của ông Trần Văn Ngọc và ông Nguyễn Văn Cao, thường trú tại tổ 01, khu phố Phú Hòa 01, phường Phú Đức, thị xã Bình Long (sdt: 01684.467.900) với nội dung “*Phản ánh, hồ sơ giải quyết chế độ người có công trong kháng chiến của ông Ngọc, ông Cao và một số người khác đã nộp tại Ban CHQS thị xã Bình Long từ năm 2014, sau đó các ông đã nhiều lần liên hệ nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, hoặc trả lời cụ thể. Ông Ngọc đề nghị sớm được nhận chế độ chính sách để động viên tinh thần, hoặc trả lời rõ thời gian được giải quyết, trả lời.*”

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đ/c Nguyễn Minh Hợi – Bí thư Thị ủy đã chỉ đạo Ban CHQS thị xã xác minh làm rõ nội dung. Kết quả như sau:

Ngày 15/3/2017 lãnh đạo Ban CHQS thị xã đã kiểm tra hồ sơ của ông Ngọc và ông Cao tại phường Phú Đức và phường An Lộc, cho thấy bản khai cá nhân của hai ông viết vào ngày 10/9/2016 chứ không phải từ năm 2014 như trong phản ánh. Theo quy trình, “*hồ sơ đề nghị giải quyết theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế*” của hai ông đã được Ban CHQS phường Phú Đức chuyển đến Ban CHQS phường An Lộc để thông qua Hội đồng chính sách phường nơi hai ông tham gia Dân công hỏa tuyến trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Do hai ông đều không có giấy tờ gốc và giấy tờ liên quan, vì vậy theo quy định phải niêm yết công khai xin ý kiến phản ánh của nhân dân trên địa bàn, thẩm định, thông qua Hội đồng chính sách phường và bổ sung hồ sơ. Hiện nay Hội đồng chính sách phường An Lộc đã thông qua hồ sơ của hai ông để gửi về phường Phú Đức tiếp tục giải quyết. Ban CHQS thị xã đã chỉ đạo Ban CHQS phường Phú Đức và phường An Lộc khẩn trương giúp hai ông hoàn chỉnh hồ sơ để chuyển lên Ban chỉ đạo 24 (thị xã) thẩm định và đề nghị cấp trên giải quyết.

Trên đây là báo cáo kết quả xử lý thông tin phản ánh của ông Trần Văn Ngọc và ông Nguyễn Văn Cao qua đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy;
- TT. Thị ủy;
- Lưu VPTU.

T/L BAN THƯỜNG VỤ  
CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Thế Hòa